

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	๑,๔๓๙,๑๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๔๓๙,๑๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๔๓๙,๑๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	๓๔๙,๓๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาลที่ ได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	๑๙๒,๓๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	๗๘๘,๑๒๔ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไป ตามกรอบอัตรากำลังที่สามารถจ้างได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	๙๑,๒๙๖ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	๘๘๒,๕๐๐ บาท
งบดำเนินการ	รวม	๗๗๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๔๑๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
๑. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง	ตั้งไว้	๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยพนักงานดับเพลิงในการ		
เฝ้าระวังป้องกันและระงับอัคคีภัย, รักษาความปลอดภัยสถานที่		
ราชการ และเหตุร้ายอื่นๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านซำหวาย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
ฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนให้ความรู้แก่		
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อป.พร. ในการป้องกันภัย		
ต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์		
ในการสาธิต ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด		
ค่าเครื่องแต่งกาย v ค่าวุฒิบัตรและบัตรประจำตัว อปพร. และ		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ		
ใช้งานได้ตามปกติ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าวัสดุ	รวม	๓๖๐,๐๐๐ บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่รี ยางนอกยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของ ที่มีลักษณะคงทนถาวร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐ บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐ บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ชุดสำหรับผจญเพลิง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ ไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	ตั้งไว้	๖๐,๐๐๐ บาท
<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ เดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน	รวม	๑๑๒,๕๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๑๒,๕๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		

<p>๑. จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสารระบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสารระบบ ไว้ใช้ในการ จัดเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๙๑ ซม. ลึก ๓๑ ซม. สูง ๑๗๖ ซม. มีล้อเลื่อน ชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔ ชั้น มีช่องใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง (ราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
<p>๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้า ต่อนาที หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	ตั้งไว้	๔,๓๐๐ บาท
<p>๒. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	ตั้งไว้	๓,๒๐๐ บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท